



Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cản chúng,
vì Nước Thiên Chúa
là của những ai
giống như chúng.

CHÚA NHẬT, Mồng Sáu Tháng Mười, 2024 TUẦN THỨ 27 MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM

KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Cách đây nhiều năm, khi còn là Cha Chính Xứ trẻ, tôi có gặp một cặp vợ chồng trung niên đã ly hôn và họ lại tái hôn theo quy định dân sự. Họ hối tiếc về việc tiêu hôn phải diễn ra trước hôn lễ trong Giáo hội. Cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của họ, tôi hứa sẽ đồng hành cùng họ trong suốt cuộc hành trình. Một lần nọ, chúng tôi cùng nhau ngồi trong văn phòng của tôi, người đàn ông đó nói với tôi: “Tại sao Giáo hội lại khó khăn về hôn nhân đến thế?” Tôi trả lời: “Thật ra, lời Chúa Giêsu giảng dạy khó lắm”. Anh ta nhú mày và dò hỏi ý tôi có nghĩa gì.

Chúng tôi mở Kinh Thánh và cùng đọc đoạn Tin Mừng hôm nay theo Thánh Máccô 10:12, trong đó Chúa Giêsu phán: “Ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác, là phạm tội ngoại tình với vợ mình...” Hai người bạn tôi ngồi im lặng kinh ngạc. Chắc chắn Chúa Giêsu hiểu được sự phức tạp của đời sống con người và tình yêu giới tính. Một bầu không khí nặng nề bao trùm khi nghe những lời nói này. Làm thế nào Thiên Chúa nhân từ lại có thể tỏ ra phi thực tế đến vậy trong những kỳ vọng của Ngài, đặc biệt với quá nhiều vụ ly dị và tái hôn trong thế giới hiện đại của chúng ta?

Tôi không biết phải nói gì nữa. Thế rồi, chúng tôi tiếp tục đọc Kinh Thánh. Tiếp theo đến đoạn Chúa Giêsu nói: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy”. Sự hồn nhiên của trẻ thơ cho phép chúng tiếp nhận và cho đi tình yêu thương, tin tưởng vô điều kiện, tin vào tình yêu trường tồn. Hầu hết trẻ em vẫn chưa biết mệt mỏi gì trước những số liệu thống kê, những trái tim tan vỡ hoặc những mối quan hệ rối loạn. Trẻ em nhắc nhở chúng ta về thế giới sắp xảy đến. Cặp vợ chồng và tôi bắt đầu chia sẻ về niềm tin như trẻ thơ vào Chúa Giêsu và lời giảng dạy của Ngài, và chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn về Lời Chúa. Khi nói đến giáo huấn khắt khe của Giáo hội về hôn nhân, tốt nhất hãy tiếp cận giáo huấn này như những đứa con tin tưởng, bất kể chúng ta gặp phải tình huống nào đi nữa.

—LM. John Muir © LPI chia sẻ dựa theo Máccô 10:2-16



HÔN NHÂN

Mọi loài có cặp có đôi,
Có nam có nữ, chung nổi sống đời.
Con người đáng quý cao vời,
Hóa công phú bẩm, rạng ngời thể nhân.
Nữ nam kết hợp góp phần,
Hôn nhân khế ước, nên thân vợ chồng.
Sống đời hạnh phúc tơ hồng,
Chung tình tín nghĩa, đả thông mọi bề.
Yêu thương gắn kết lời thề,
Xin đừng ly dị, ê chề phá tan.
Khởi đầu Tạo Hóa thương ban,
Một chồng một vợ, hỉ hoan sống đời.
Đông con nhiều cháu nối đời,
Hưởng vui cuộc sống, tuyệt vời biết bao.
Chúa ban ân lộc dồi dào,
Chúc lành Hôn Phối, tuôn trào hồng ân.

LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mark 10:2-16

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

Sept. 28 & Sept. 29, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 9,323.00

Qua Trang Mạng: \$ 820.00

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng:

www.olphriverside.org



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG

THÁNG MƯỜI, 2024 — Cầu cho Sự mạng chung

Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành về mọi phương diện, như một dấu chỉ của tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, hiệp thông, và sự mạng chung giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

⇒ **Chúa Nhật, Ngày 6 Tháng 10, 2024:** Giáo xứ tổ chức **Hội Chợ Gày Quý**
- Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ

⇒ **Chúa Nhật, Ngày 13 Tháng 10, 2024:** Ô/B Nguyễn V. Thuận dâng của lễ

◇ **Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 10:** Cộng đoàn tổ chức
đọc kinh tối vào lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện.

⇒ **Chúa Nhật, Ngày 20 Tháng 10:** Cộng đoàn ĐMLT
sẽ Cung nghinh **Rước Kiệu Trọng Thế**
Đức Mẹ Mân Côi vào lúc 4 giờ 30 chiều.

THÁNH LỄ VIỆT NAM hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG**. Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung

Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo

Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường